



ฉบับที่ 11/2563

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2563 หดตัวน้อยลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถดำเนินการได้มากขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ตามการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนที่กลับมาขยายตัวเล็กน้อย รวมถึงสินค้าภาคบริการที่หดตัวน้อยลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงตามการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาขยายตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลงตามการลงทุนหมวดก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยที่กลับมาขยายตัว นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขยายตัวตามผลผลิตปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ และยางพาราที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่กรีดยาง รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่องจากรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง จากหมวดพลังงานที่หดตัวน้อยลงตามราคาน้ำมันชายฝั่งในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพช่วง COVID-19 ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นบ้างตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว แต่ภาพรวมยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่ยังอยู่ในระดับสูง **สำหรับภาคการเงิน** เดือนมิถุนายน 2563 เงินฝากคงค้างและสินเชื่อคงค้างขยายตัวสูงขึ้น โดยเงินฝากคงค้างขยายตัวจากเงินเยียวภาครัฐ และสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นสำคัญ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลง ตามการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนที่กลับมาขยายตัวเล็กน้อยจากการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการใช้จ่ายภาคบริการที่หดตัวน้อยลง จากปัจจัยพิเศษที่มีวันหยุดมากกว่าปีก่อน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวน้อยลงตามยอดขายรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเลื่อนการบริโภคในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง (Pent Up Demand) อย่างไรก็ดี การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ยังหดตัว สะท้อนว่ากำลังซื้อโดยรวมยังคงอ่อนแอ **ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** หดตัวน้อยลง สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่หดตัวน้อยลงต่อเนื่อง และอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 32.2

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านผลผลิต จากผลผลิตปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ไก่ สุกร และโคเนื้อ และผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่กรีดยาง ด้านราคาสินค้าเกษตรทรงตัว โดยราคาข้าวเปลือกเหนียวขยายตัวจากปริมาณสต็อกที่อยู่ในระดับต่ำ และราคาโคเนื้อขยายตัวตามความต้องการของตลาดส่งออก ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรอื่น อาทิ ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง และยางพารายังหดตัว

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวน้อยลง จากภาคการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยที่กลับมาขยายตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค สอดคล้องกับยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น ขณะที่การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง ตามการผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ที่กลับมาขยายตัวหลังสิ้นสุดมาตรการห้ามจำหน่ายสุรา ประกอบกับสต็อกสินค้าของผู้ผลิตอยู่ในระดับต่ำ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาขยายตัว ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหลักที่ปรับดีขึ้น ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาวยังหดตัวสูงตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงจากภัยแล้ง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากรายจ่ายลงทุนที่เร่งขึ้นต่อเนื่อง หลัง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 บังคับใช้ โดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัว จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหมวดรายจ่ายอื่นของงบกลาง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าจากจีนตอนใต้เป็นสำคัญ โดยเฉพาะหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ จากการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่มีราคาจูงใจ และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขยายตัวตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน ขณะที่การส่งออกกลับมาหดตัวในหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ส่งไป สเปน, ลาว ตามความต้องการที่ลดลง สอดคล้องกับการส่งออกรถยนต์ที่หดตัว และหมวดผลไม้ที่ส่งไปเวียดนามหดตัวสูง ตามความต้องการที่ลดลง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง จากหมวดพลังงานที่หดตัวน้อยลงตามราคาน้ำมันชายฝั่งในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพช่วง COVID-19 ขณะที่หมวดอาหารสดชะลอลงเล็กน้อยจากราคาข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นบ้างตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว แต่ภาพรวมยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่ยังอยู่ในระดับสูง

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมิถุนายน 2563 ขยายตัวสูงขึ้น ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเงินฝากคงค้างขยายตัวจากเงินเยียวภาครัฐและสินเชื่อคงค้างขยายตัว จากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักชำระหนี้ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นสำคัญ ด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทรงตัวในระดับต่ำเช่นเดียวกับเดือนก่อน ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ลงเล็กน้อย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th